





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>โครงการพหุหมอไปหาประชาชน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผจก., hfocus, theagendathai, ch3plus, thecoverage, newtv, INN)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. พร้อมด้วย ปลัด สร. คณะผู้บริหาร ขรก. และ จนท.สร. ร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โครงการพหุหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรม “กระทรวงสาธารณสุขรวมใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยดำเนินการเสด็จสิ้นแล้วรวม 100 ครั้ง ครอบคลุม 77 จว. สามารถตรวจคัดกรองให้กับประชาชน 1.8 ล้านคน ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน 1,373 ล้านบาท โดยจะดำเนินโครงการต่อในเฟสที่ 2 มุ่งเน้นโรค NCDs คาดว่าใช้งบประมาณไม่มาก</p>	
<p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- น.ส.ทิวดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงการใช้สิทธิเข้ารับบริการด้านสุขภาพภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ใน กทม. ได้ที่หน่วยปฐมภูมิที่ติดตราสัญลักษณ์ใหม่ 30 บาทรักษาทุกที่ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง และหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุข 7 วิชาชีพ สปสช. และหากเจ็บป่วยเบื้องต้นสามารถเข้ารับการรักษาและรับยากับเภสัชกรได้ที่ร้านขายยาที่มีตราสัญลักษณ์ใหม่ 30 บาทรักษาทุกที่</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>นายกฯ แบ่งงานรองนายกฯ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, จส.100, linetoday, brighttv, amarintv., ch3., pptvhd36., newtv , thestandard)</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี ทั้ง 6 คน โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกและรมว.คมนาคม กำกับดูแลงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p><b>รมช.สร.คนใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, thestandard, linetoday, newtv, Sondhitalk, news1live, hfocus, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร.ให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมงานกับ นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช. สร.คนใหม่ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกัน ส่วนภารกิจเรื่องการผลิตแพทย์ให้กับ รพ.สต. นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรมช.สร. ได้ร่วมกันผลักดันไว้นั้น ดำเนินการกันอยู่แล้ว ได้ประชุมกันไปอีกครั้งเมื่อวันที่ 4 ก.ย. เกี่ยวกับแพทย์ครอบครัว จะเริ่มปีงบประมาณ 2568 ในเดือนต.ค.นี้ 300 คน ปีต่อไปเพิ่มเป็น 1,000 คน ครบโครงการ 10 ปี ต้องมีแพทย์ให้ครบ 10,000 คน ได้พูดคุยกับมหาวิทยาลัยประมาณ 27 แห่ง</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่แล้ว นายเดชอิศม์มีกำหนดการเข้าปฏิบัติงานที่ สร. ถึงฤกษ์วันที่ 9 เดือน 9 หรือวันที่ 9 ก.ย.นี้ มีรายงานข่าวว่า สำหรับภารกิจด้านสาธารณสุขของรมช.สร. คนใหม่นั้น นายสมศักดิ์จะพิจารณาจากภารกิจเดิมของอดีต รมช.สร. โดยมอบหมายให้กำกับดูแล อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอนามัย เป็นต้น</p>	
<p><b>การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งปม.รายจ่ายประจำปี งบม. พ.ศ. 2568</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 67 เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ในมาตรา 25 งบประมาณ สธ. วงเงินกว่า 53,400 ล้านบาท โดย สส.พรรคประชาชน หลายคนขึ้นอภิปรายระบุ การจัด งบประมาณ.กระจุกตัวอยู่ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นแต่คก.พัฒนาสุขภาพ ไม่เน้นพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ควรทบทวนเพิ่มงบส่วนนี้เพื่อป้องกันบุคลากรไหลออก ส่วน คค.นวัตกรรมสุขภาพ วงเงิน 61.7 ล้านบาท นำไปพัฒนา Line OA หมอพร้อม 20 ล้านบาท ซ้ำซ้อนโครงการ Chat Pot กรมสุขภาพจิต 10 ล้านบาทที่เชื่อมโยงไปยังหมอพร้อม รวมถึงขอตัด งบ.คค. "World Explore" จำนวน 555 ล้านบาท ซึ่งผู้ได้ประโยชน์สูงสุดคือ รพ.เอกชน จากการใช้ภาษีประช.ไปโรดโชว์ เหตุใดไม่ใช้เงินของเอกชน ขณะที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันวัคซีน และกรมสุขภาพจิต ใช้งบ.น้อย ให้มีความสำคัญการโรดโชว์เชิญคนมารักษาใน รพ.เอกชน มากกว่าการแพทย์ฉุกเฉิน วัคซีน การดูแลสุขภาพจิต หลังจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในมาตรา 25</p>	
<p><b>พ.ร.บ.ขรก.สธ.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, hfocus)          -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันกฎหมายของ สธ. ว่า ได้ติดตามเรื่องกฎหมายระดับ พ.ร.บ. หลายฉบับที่เข้า ครม. แล้ว ไม่มีอุปสรรค พ.ร.บ.ขรก.สธ. จะเร็วกว่า พ.ร.บ.อสม. เพราะ อสม. เกี่ยวพันกับหน่วยงานอื่น</p>	
<p><b>เปิดโรงเรียนลด NCDs</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage, ChiangmaiNews          -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. พร้อมด้วย ปลัด สธ. คณะผู้บริหาร ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการอาหารและวิถีชีวิต “โรงเรียนลด NCDs” ณ รร.ทีเค พาเลซ กทม. มุ่งสร้างโรงเรียนลด NCDs ให้ครอบคลุม 76 จังหวัด และ กทม. โดยผู้จัดการอาหารและวิถีชีวิตเป็นผู้ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ซึ่งรุ่นที่ 1 จะเน้น รพช. จังหวัดละ 1 แห่ง แห่งละ 2 คน และขยายผลให้ถึงระดับ รพ.สต. เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน</p>	
<p><b>คกก.ควบคุม โรคเห็นชอบร่างประกาศกระทรวง 2 ฉบับ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, hfocus, thebangkokinsight, thailandplus)          -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. พร้อมด้วย ปลัด สธ. และ คกก.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม คกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบ 1.ร่างประกาศ เรื่อง ประเภท ขนาด และลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเภทหรือกลุ่มของประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ พ.ศ.... 2.ร่างประกาศ เรื่อง ชื่อ หรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ.... เพิ่ม 5 โรค ได้แก่ โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว โรคจากฝุ่นซิลิกา โรคจากภาวะอับอากาศ โรคจากแอสเบสตอส (ใยหิน) และโรคจากพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช</p>	
<p><b>โรคฝีดาษวานร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus          -ในวันที่ 6 ก.ย.67 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จะมีการประชุมแนวทางการใช้วัคซีนป้องกันฝีดาษวานร โดยมี นพ.งชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นครั้งนี้  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ          -นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์ข้อความ แนะนำภูมิปัญญาไทยสู้ฝีดาษลิง วิจัยสมุนไพรไทยไว้ล่วงหน้า พร้อมเผยแพร่การรักษาโรคฝีดาษจากศิลาจารึก ควรนำมาวิจัยต่อยอด และควรนำสมุนไพรที่มีผลการวิจัยที่ออกฤทธิ์ต้านไวรัสหลายชนิดในปัจจุบัน มาสู่การวิจัยกับฝีดาษลิง เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ใบสะเดา กัญชา กัญชง ฝีมอบ เสดดพังพอนตัวเมีย ฯลฯ  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, linetoday)          - รว.สธ.ของคองโก ได้รับมอบวัคซีน MVA-BN ป้องกันโรคฝีดาษลิง 100,000 โดส ที่ผลิตโดยบริษัท บาวาเรียน นอร์ดิก ของเดนมาร์ก ซึ่งบริจาคผ่านสหภาพยุโรป โดยองค์กร HERA หน่วยงานด้านเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และคาดว่าวัคซีนล็อตที่ 2 อีก 100,000 โดสจะถูกส่งถึงคองโกในวันเสาร์นี้ ขณะที่องค์การยูนิเซฟ จะรับผิดชอบการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกเผยแพร่สถานการณ์ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีผู้ป่วยฝีดาษลิงมากกว่า 22,800 ราย ผู้เสียชีวิต 622 ศพในแอฟริกา โดยการติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 200% ในสัปดาห์ที่แล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, sondhitalk, news1live)</p> <p>-ลิงค์โปรจะให้บริการวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่จะสัมผัสโรค และผู้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน ทั้งนี้ ลิงค์โปรจะมีการใช้วัคซีน JYNNEOS เพื่อป้องกันโรค Mpox และใช้ทรพิษ ฟรีแก่ทั้งสองกลุ่ม</p>	
<p><b>ยอดง</b></p> <p><b>1. ความคืบหน้ากินยาต้องถ่ายเป็นเลือด</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ch7, bugaboo)</p> <p>- นพ.ดุขฎิ คงตระกูลทรัพย์ สสจ.พัทลุง สั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณียายวัย 79 ปี ทำยาต้องสูตรพิเศษเพื่อแก้ท้องอืด หลังจากกินมีอาการท้องเสียรุนแรง ถ่ายออกมาเป็นเลือด โดย เก็บตัวอย่างรากไม้สมุนไพร และน้ำส้มตาลโตนดในโหล พบว่า ยาต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สันนิษฐานว่าอาการท้องเสียอาจเกิดจากน้ำส้มตาลโตนดที่หมักจนบูดเน่าแล้วนำไปดองกับสมุนไพร รวมถึงแพทย์ตรวจจ่ายพบเป็นโรคริดสีดวง อาจเป็นไปได้ว่าแผลริดสีดวงอักเสบจนเลือดออก ทั้งนี้เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ เตือนปชช. โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากมีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย อย่าผสมยาต้องกินเอง ควรไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา</p> <p>- นายรอหมาน บุญคง หมอพื้นบ้าน ชาวตำบลแม่ขี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง นำหนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านของ สธ. พร้อมกับสมุนไพรหลายชนิด เพื่อยืนยันว่าการรักษาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่นำมารักษามีความปลอดภัย หลังบุตรสาวของหญิงอายุ 79 ปี นำโหลยาต้องไปร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวว่าแม่ต้มยาต้องแล้วถ่ายเป็นเลือด อ่อนเพลียจนต้องส่ง รพ.ป่าโหมด และส่งต่อไปรักษาที่รพ.พัทลุง</p> <p><b>2. ความคืบหน้าคลัสเตอร์ยาต้อง</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, TNN)</p> <p>- พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เผยความคืบหน้าคลัสเตอร์ยาต้อง ว่า ดำรวจสอบสวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด หากพบใครมีความผิด จะดำเนินการโดยไม่มีข้อละเว้น เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 36 ราย และเสียชีวิต 8 ราย โดยแต่เดิมมีผู้มียาต้องเพียง 18 จุด และขยายผลพบเพิ่มอีก 3 จุด คือ สุวินทวงศ์ 1, रामอิทรา 99 และหทัยราษฎร์ 50 รวมเป็น 21 จุด พร้อมยืนยันสำนวนคดีคืบหน้ากว่า 90% และเตรียมส่งสำนวนสั่งฟ้องภายในต้นเดือน พ.ย. นี้</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์(</p> <p>- ดร.ธนภฤต จิตรอารีรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยซึ่งเป็นตำรวจอดีตข้าราชการตำรวจ มีประวัติซื้อเหล้าจากชุมชนยาต้องมรณะในพื้นที่หทัยราษฎร์ 33 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.67 จากนั้นผู้ป่วยรีบเดินทางกลับจังหวัดพะเยา เพื่อไปดูบ้านที่ถูกน้ำท่วม เมื่อนำเหล้าเถื่อนไปดื่มแล้วมีอาการป่วยหายใจเหนื่อย เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 67 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยแพทย์พบว่าเลือดเป็นกรด ได้ทำการล้างไตในทันที ล่าสุดวันนี้ (6 ก.ย.67) ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว สำหรับผู้ป่วยอาการหนักอีก 3 คน ที่เข้ารับการรักษาใน รพ.นพรัตนราชธานี รพ.เลิดสิน และ รพ.ราชวิถี ขณะนี้อาการยังน่าเป็นห่วง ทั้งนี้คลัสเตอร์เหล้าเถื่อนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 คน</p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> นสพ. มติชน คอลัมน์เดินทางหน้าชน</p> <p>- ทุกวันนี้การใช้แอลกอฮอล์ในกระบวนการผลิตระดับชาวบ้าน ระดับครัวเรือนยังคงมีอยู่ทั่วไป อย.ที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเตรียมเข้มมาตรการให้ผู้ประกอบการที่ผลิตเหล้าหรือยาต้องแจ้งสูตรหรือส่วนประกอบ มีบันทึกการผลิต ตรวจสอบการปนเปื้อนและแหล่งที่มาที่ชัดเจน และจะเพิ่มการสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต นำเข้า จำหน่าย แต่เชื่อว่าอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้มาตรการป้องกันมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาที่ทุกหน่วยงานที่กำกับดูแลกฎหมายต้องร่วมมือกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก</p>	
<p><b>ชาวบ้านร้องรพ.ปล่อยน้ำเสีย</b></p> <p><b>ลื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus, thaitodaynews)</p> <p>-นายอภิชน จินเสวก รอง นพ.สสจ.ปทุมธานี ตรวจสอบเหตุชาวบ้านร้องรพ.ปล่อยน้ำเสียเอ่อล้นถนนหน้าแพรโรค พบต้นเหตุฝนตก-ท่อระบายน้ำอุดตัน ยืนยัน รพ.บำบัดได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม รพ.แพทย์รังสิตจะร่วมมือกับเทศบาลเมืองคูคต ปรับปรุงระบบระบายน้ำและดูแลสุขภาพแวดล้อมโดยรอบรพ. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว และส่งตัวอย่างน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียให้สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ เพื่อยืนยันมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอีกครั้ง โดยสสจ.ปทุมธานี ขอให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการบำบัดน้ำเสียของรพ.แพทย์รังสิต และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk)          - กรมการแพทย์ เผยลักษณะพระจันทร์เสี้ยวในเล็บมือสามารถบอกโรคได้ เป็นข่าวบิดเบือน การที่เล็บนิ้วมือมีรอยขาวลักษณะเป็นพระจันทร์เสี้ยวเป็นสิ่งที่พบได้ตามปกติ เนื่องจากเป็นส่วนของ distal part ของ nail matrix ที่เป็นส่วนในการสร้างเล็บ</p>	
<p><b>งบบัตรทอง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Dr.Dark          - โพสต์ภาพข่าวเว็บไซต์ hfocus ระบุ งบบัตรทองบานปลาย มีคนถามว่า ทำไม ไม่ไปเน้นป้องกันโรค ? แนวคิดริเริ่ม 30 บาทที่เน้นป้องกันและ แต่พอทำจริง โดนนักการเมืองบิด สปอยล์คนไข้มืด</p>	
<p><b>แพ็กเกจ งานวิจัยถ่ายโอน รพ.สต.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thainursingtime, thecoverage)          - ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศศลักษณ์ รองผอ.สวรส. เผยภาพรวมของ “แพ็กเกจ งานวิจัยถ่ายโอน รพ.สต.” รวม 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านกำลังคนพบว่า บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพ 2.ระบบการคลังด้านสุขภาพพบว่า รพ.สต.ถ่ายโอนมีเงินบำรุงเพิ่มขึ้น 3.ระบบบริการสุขภาพพบว่า บางพื้นที่ รพช. ยุติการส่งแพทย์ไปคลินิกโรคเรื้อรังที่ รพ.สต.ถ่ายโอนผู้ป่วยต้องมารับบริการที่ รพช. รวมถึงงานทันตกรรมด้วย 4.ระบบยาและเวชภัณฑ์พบว่า บางพื้นที่ยังมีการจัดสรรยาและเวชภัณฑ์จากรพ.แม่ข่ายให้เหมือนเดิม 5.ระบบข้อมูลพบว่า รพ.สต.บางแห่งส่งรายงานให้ สสจ.ล่าช้า หรือไม่มีการดำเนินการในบางงาน 6) การอภิบาลระบบพบว่า บางพื้นที่ สสจ. และสสอ. มีบทบาทในการดูแลติดตาม รพ.สต. ถ่ายโอนลดลง แต่บางพื้นที่มีการทำงานร่วมกัน โดยข้อค้นพบทั้งหมดจากงานวิจัย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะบอกว่าการถ่ายโอน รพ.สต.ให้ อบจ.ดีหรือไม่ แต่มุ่งศึกษาผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดขึ้นภายหลังการถ่ายโอน โดยเฉพาะในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงและป้องกันผลกระทบ และนำเสนอผู้กำหนดนโยบาย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หนุนเสริมเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีผลกระทบต่อบริการประชาชนน้อยที่สุด</p>	
<p><b>โปรแกรม miniMIO</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus)          - นายพงษ์ศักดิ์ ธีรรัตน์ ผอ.สสส. กล่าวว่า สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตคนทำงานในไทยยังน่าเป็นห่วง จากข้อมูลผลสำรวจสุขภาพจิตพนักงานไทย ปี 2566 โดยกรมสุขภาพจิต พบคนวัยทำงาน 40% มีระดับความเครียดสูง สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน เสี่ยงป่วยซึมเศร้า 17.2% เสี่ยงทำร้ายตัวเอง 10.6% สสส.จึงร่วมกับ สวรส.พัฒนาโปรแกรม miniMIO เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดีของคนทำงาน ผ่านการฝึกอบรมในระดับผู้นำองค์กร และขยายผลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพจิตในองค์กร</p>	
<p><b>ดิ้งเอไอทรานส์ฟอรั่มบริการทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มิติหุ้น, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, การเงินการธนาคารออนไลน์)          - นายพิชิต ฉันทโยธม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทูร์ คอร์ปอเรชั่น เผยทรูบิสิเนส ได้ร่วมกับ อินเทล ผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ทรานส์ฟอรั่มอุตสาหกรรมสาธารณสุขไทยสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เปิดตัว 7 โซลูชันด้านการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ครอบคลุมทั้งการวินิจฉัยและรักษา พันธุดูแล และการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ใน รพ. และสถานพยาบาล พลิกโฉมบริการสาธารณสุขไทยยุคใหม่ สนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังช่วยผู้ป่วยในทุกพื้นที่เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ผลการรักษาดียิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น</p>	
<p><b>โรคไข้หวัดใหญ่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. INN เว็บไซต์ (ข่าวสด, PPTV, INN)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร. 9 นครราชสีมา เผยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 24 ส.ค. 67 ไทยมีผู้ป่วยสะสม 442,320 ราย ผู้เสียชีวิต 36 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จำนวน 32 ราย สำหรับเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 2 ก.ย. 67 มีผู้ป่วยสะสม 45,553 ราย และเสียชีวิต 10 ราย โดย จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากที่สุด ผู้ป่วยสะสม 23,368 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 8 ราย กลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 4 ปี และ กลุ่มอายุ 3 ปี ตามลำดับ ซึ่งในช่วงนี้ยอดผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้น</p>	
<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- จากกรณีผู้เสียชีวิตที่เลี้ยงหมาได้เสียชีวิตลงด้วยอาการของพิษสุนัขบ้า ที่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ น.สพ.สินวัฒน์ สุขเกษม นายสัตวแพทย์ประจำ จ. สมุทรปราการ แนะนำประชาชนให้นำสุนัข แมว มาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นสุนัขจรจัดหรือสุนัขของตัวเองต้องดูแลตัวเอง โดยการล้างมือล้างสบู่หรือไปฉีดวัคซีนเมื่อมีบาดแผลหรือรีบไปพบแพทย์ได้เร็วที่สุด</p>	
<p><b>คุกกี้ 100 ปี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (77 ข่าวเด็ด, ข่าวสด, Ch3, Sanook, อีจัน)</p> <p>- เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 67 ณ หมู่ที่ 6 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ผู้สื่อข่าวเข้าพบ คุณตาทรัพย์-คุณยายซ้อ อ่อนจูกูชีวิตอายุยืนกว่า 100 ปี ซึ่งทั้งคู่ยังมีร่างกายที่แข็งแรง สายตาดำ แต่หูไม่ค่อยได้ยินต้องพูดเสียงดังหน่อย โดยมีลูกหลานคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนอาหารที่กินเป็นประจำคือ กล้วยน้ำว่านสุก ส่วนกับข้าว ได้แก่ ปลาเกลือ น้ำพริก(ไม่เผ็ด)+ผักต้ม เช่น ผักบุ้ง ตำลึง กระเจี๊ยบเขียว ทั้งสองคนยังช่วยเหลือตัวเองได้เป็นส่วนใหญ่ คุณยายยังสามารถเดินได้ในระยะสั้นๆ ส่วนคุณตาเดินไม่ค่อยได้แล้ว</p>	
<p><b>รอดชีพสภาพจิตใจถูกแก๊งค์โจรขโมย.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์, คมชัดลึก, ข่าวสด, khaoja ch3, thethaiger, linetoday, brigttv,)</p> <p>- กันจอมพลั้ง พร้อมด้วยครอบครัวสาววัย 15 ปี เข้าให้ปากคำกรณี ลุงบ้านตรงข้ามชอบถอดเสื้อผ้าลักษณะแก๊งค์โป้เปลือยโชว์ของลับแล้วยื่นจ้องเด็กสาว โดยพ่อแม่เด็กแจ้งว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ 1 ปี ลูกสาวเจอพฤติกรรมนี้มาตลอด แม้จะไม่ได้คุกคามถึงตัวแต่กลัวเหตุไม่คาดคิด ต่อมา พ.ต.อ.จุมพล สินศิริพงษ์ ผกก.สน.ทุ่งครุ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ สธ. ไปบ้านผู้ก่อเหตุ ที่หมู่บ้านวิเศษสุข ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เพื่อตรวจสอบสภาพจิตใจและแรงจูงใจในการก่อเหตุ โดยนายซัง วัย 61 ปีให้การว่า รู้สึกร้อนเลยชอบถอดเสื้อผ้าเดินในบ้าน ยืนยันว่ารู้ตัวและมีสติ ไม่ได้ป่วยจิต พร้อมขอโทษครอบครัวผู้เสียหาย ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ สัญญาว่าจะไม่แสดงพฤติกรรมแบบนี้อีก ขณะทีมแพทย์ประเมินอาการพบว่าผู้ก่อเหตุมีภาวะอาการทางเพศผิดปกติ ต้องสังเกตอาการต่อ และประเมินอีกครั้งหนึ่ง</p>	